

สร.กฟผ.ประท้วงรอมว.พลังงาน บีบล่าออกบมเอ็มไอยูถ่านหิน

โพสต์ทูเดย์ - สหภาพฯ กฟผ. บุกร
กระทรวงพลังงาน กดดันรัฐมนตรีลาออก
ยื่นหนังสือขอคำตอบนโยบายถ่านหิน

นายพนมทวน ทองน้อย รองประธาน
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สร.กฟผ.)
เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2561
พนักงาน กฟผ. ได้ร่วมกันแต่งชุดดำทั่ว
ประเทศ เพื่อแสดงเชิงสัญลักษณ์ไปยัง
กระทรวงพลังงานให้ชัดเจนต่อนโยบาย
ด้านพลังงาน และถือป้ายที่มีข้อความ
แสดงความต้องการให้นายศิริ จิระพงษ์
พันธ์ รอมว.พลังงาน ลาออกจากตำแหน่ง
โดยในวันเดียวกันได้เดินทางไปกระทรวง
พลังงานยื่นหนังสือส่งผ่านไปถึง รอมว.
พลังงาน ขอความชัดเจนในนโยบาย
และทิศทางด้านพลังงานของประเทศ
เพื่อนำกลับมาปฏิบัติ เนื่องจากวิธีการ
บริหารมีความสับสนค่อนข้างมาก โดย
ได้สอบถามใน 4 ประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ รอมว.
พลังงาน มากน้อยเพียงใด เพราะแผนการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพา
ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

นโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และ
อนุมัติให้ดำเนินการจัดทำรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอ
เอ) และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ (อีเอสไอเอ) จากคณะรัฐมนตรี
(ครม.) การที่สั่งยกเลิกโดยอ้างถึงการ
ลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มไอยู)
กับเครือขายปกป้องฝั่งทะเล เป็นการ
ลู่แก่อำนาจ ไม่เป็นไปตามหลักการ และ
ระเบียบปฏิบัติที่ควรเป็นหรือไม่

2. ได้ให้ความสำคัญกับประชาชนส่วน
ใหญ่ในพื้นที่ที่ให้การยอมรับเสมอภาค
เท่าเทียมกับกลุ่มคัดค้านหรือไม่ เพราะ
การทำงานของ กฟผ. ตลอดเวลาทำตาม
คำสั่งของรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน
ทั้งสิ้นจนเกิดความเข้าใจ แต่สุดท้ายก็ล้ม
กลายเป็นความไม่น่าเชื่อถือในนโยบาย

3. มีการให้ข่าวว่า 5 ปีจากนี้ภาค
ใต้ไม่จำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
จึงอยากทราบว่า ท่านมีข้อมูลอะไรหรือ
นโยบายรายวันในประเด็นความมั่นคง
เชื้อเพลิงการผลิต และราคาที่ไม่เป็น
ภาระต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในภาพรวมอย่างไร
และหากภาคใต้มีการใช้ขยายตัวและ

ต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่จะ
ต้องใช้เวลามากกว่า 5 ปี ซึ่งข้อมูลตาม
ระบบจะมีปัญหาตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้น
ไป จะทำอย่างไร

และ 4. กระบวนการผลิตไฟฟ้า
ปัจจุบันใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
สูงเกือบ 70% เป็นความเสี่ยงที่ท่านก็
ทราบดี และการกระจายความเสี่ยงการใช้
เชื้อเพลิงต้องมีความสมดุล และมั่นคงใน
ระบบของประเทศ ราคาค่าไฟฟ้าไม่เป็น
ภาระต่อประชาชนส่วนใหญ่จะทำอย่างไร

นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวง
พลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานจะ
ต้องมีการประชุมกับผู้บริหาร กฟผ. อีกครั้ง
เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันถึงแนวทางที่
กระทรวงพลังงานจะดำเนินต่อไป

รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงาน
ระบุว่า หลังมีการเคลื่อนไหวของ สร.กฟผ.
ทางกระทรวงพลังงานมีเพียงเอกสารชี้แจง
โดยยืนยันว่าจำเป็นต้องมีการรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกฝ่ายและสั่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องศึกษาบทบาทความเหมาะสมที่
ตั้งโรงไฟฟ้า ขณะที่ รอมว.พลังงาน ไม่ได้
ออกมาให้ความเห็น ■